

### SPALI - ก็ไม่ธรรมดาบ่อยครั้งไป

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

#### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เคยเกริ่นๆ หรือ เคยกล่าวถึงบ่อยครั้งไป ในเรื่องราวของตลาดหุ้นของประเทศไทย เน้นนะครับ ของประเทศไทย แต่จริงๆ แล้ว อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดหุ้นอย่างเดียวหลายๆ ท่าน เคยได้ยินคำว่า "Thailand Only" อยู่บ่อยๆ ครั้งแล้วนี่... ไม่ว่าจะคำกล่าวอะไร หรือ แอคชั่นที่มีในประเทศไทยนั้น เหนือเมาก็อาจจะขอใช้คำว่า "ไม่ธรรมดา" เลยก็ว่าได้เนะครับ... เอาเถอะ ในเรื่องของ การขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา ถ้าจะใช้ในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะนัก แต่เอาเถอะนะ มันก็อาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นก็ได้ เช่นกลัวเงินทุนไหลออกอะไรทำนองนั้น... แล้วมาหมาดๆ เรื่องร้อนๆ ของตลาดหุ้น คือ การเก็บภาษีการขายหุ้น อันนี้เหนือเมฆก็บอกแล้ว เรื่องของหุ้น มันก็จะมาจากเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจเหมือนกัน ถ้าเศรษฐกิจดี มีแววเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังไงเสีย ตลาดหุ้นก็ต้องดีตามด้วยการจะเก็บภาษีการขาย ยังไงเสีย นักลงทุนในตลาดหุ้น ก็อาจจะไม่คิดมาก เพราะยังไงเสีย การขายหุ้นออกก็น่าจะมีกำไรในภาวะตลาดดี... แต่ชื่อใหม่ เรื่องที่ไม่ธรรมดา ในเรื่องนี้ คือเรื่องอะไร ก็คือเรื่องที่ว่า ผลผลิที่เก็บภาษีการขายหุ้น มีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่า "เพื่อเป็นการลดความเลื่อมล้ำ" อันนี้สิ เหนือเมฆว่า น่าจะเป็นนิทานตลาดหุ้นเล่าสู่กันฟังไปอีกนานเหมือนกันนะ เอาเป็นว่า เหนือเมฆไม่อยากจะให้ความเห็นมาก แต่จะบอกว่า ไม่ธรรมดา เหมือนเดิมแหละในประเทศไทย... อ้าว เดียวบางท่านจะไม่เข้าใจ ก็เท่าที่ฟังมานั้น เขาบอกว่า จะไม่เก็บภาษีการขายหุ้น จากนักลงทุนรายใหญ่นะ แล้วมันสอดคล้องกับเหตุผลที่จะจัดเก็บใหม่ แต่ก็ถูกของเขอย่างหนึ่ง ที่ว่า เพราะนักลงทุนรายใหญ่ เป็นผู้สร้างสภาพคล่องในตลาด... ใช้อีกใหม่ละนะ

#### ดูตามเกม...

จะกล่าวแบบขำๆ ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยก็ได้ ราคาขึ้นมาสูงๆ แบบนี้ รายย่อยกล้าซื้อใหม่ ก็อาจจะไม่ แดนนักลงทุนรายใหญ่ๆ กล้าซื้อกล้าเล่น อาจจะเป็นจริงอย่างว่า เขาสร้างสภาพคล่อง

- แนวรับ : ... 23.6-23.4 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 23.0 ไว้
- เป้าหมาย : ... 27.0-18.0 เป็นแนวต้านเชิงกำไรเล่นรอบ

Price Chart...(SPALI)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPALI... รูปแบบราคา (Price Pattern) ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเก็งกำไร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงขี้อายวันนั้นๆ ถ้าจะมีจุดกันที่ราคาปิด ก็อาจจะมีหุ้นหลายๆ ตัว ราคาปิดสูงๆ แล้วก็ดี แต่ถ้าเราจับความเสี่ยงในการเก็งกำไร โดยการกำหนดทางเหนือไว้ และเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง ถ้าดูแล้วคุ้มค่า ก็ยังเรียกว่าน่าเก็งกำไร... แม้ว่าเราจะไม่ทันเห็นเรื่องของเส้น MA. ที่มีสัญญาณตีมาก่อนหน้า แต่พอราคาพักตัวจนเกิด Pattern ต่อเนื่อง เราก็สามารถใช้การตามน้ำได้อีกกระลอก... เพียงแต่กำหนดทางเหนือไว้ด้วยเสมอจะอย่างภาพนี้ หากจะพลิกลงมาต่ำกว่า 23.0 อีกครั้งนั้นก็แปลว่า เราอาจจะโดนหลอกนั่นเอง